



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 11 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: เปิดงาน	เดลินิวส์
2. คาดส่องออกข่าวโพดหวานสดใส	เดลินิวส์
3. "โยธกา บุญมาก" เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม....	แนวหน้า
4. "โยธกา บุญมาก" เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพปลูกหม่อมเลี้ยงไหม....	ไทยโพสต์
5. ภาพข่าว: ชี้แจงกรอบการวิจัย	สยามธุรกิจ
6. ราชกิจจาฯแจ้ง15รมต.ลาออก	มติชน
7 'นครชัยแอร์' ใจดี! ให้อพื้นที่เกษตรกรขายมังคุดฟรี	สยามธุรกิจ
8. ตัวแปรเริ่มโง่งราคา	ไทยรัฐ
9. ลุงตุ๋...ไปต่อ	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: เปิดงาน

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 25412 หน้า : 17 (ล่างขวา)



☑ **เปิดงาน...น.ส.จรรยา สุทธิโยธา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยมี นายกมล ไส้พัดน์ รักษาการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายอำนาจน้ำเย็น หัวหน้าส่วนราชการ นายกองคำการบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.สิริเข็ยร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : คาดส่งออกข้าวโพดหวานสดใส

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25412 หน้า : 17 (ล่าง)

คาดส่งออกข้าวโพดหวานสดใส

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รอง

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตข้าวโพดหวานของประเทศไทยในปี 2562 คาดว่า มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 237,700 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งมีจำนวน 245,629 ไร่ (ลดลง 7,929 ไร่ หรือร้อยละ 3.23) เนื้อที่เก็บเกี่ยว 232,526 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งมีจำนวน 242,729 ไร่ (ลดลง 10,203 ไร่ หรือร้อยละ 4.20) ผลผลิตรวม 520,603 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งมีจำนวน 535,365 ตัน (ลดลง 14,762 ไร่ หรือร้อยละ 2.76) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,239 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จำนวน 2,206 กก./ไร่ (เพิ่มขึ้น 33 กก./ไร่ หรือร้อยละ 1.50) ซึ่งภาพรวมผลผลิตลดลงตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก โดยเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง เนื่องจากปริมาณในแหล่งน้ำธรรมชาติในช่วงฤดูแล้งมีน้อยกว่าปีที่แล้ว ส่งผลให้น้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก เกษตรกรจึงปล่อยให้ว่าง ด้านผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากในแหล่งผลิตที่ทำการเพาะปลูกได้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

ทั้งนี้ ข้าวโพดหวานนิยมปลูกในพื้นที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง นครสวรรค์ กาญจนบุรี

เป็นส่วนใหญ่ และผลผลิตจะออกมาในช่วงเดือน มิถุนายนถึงสิงหาคม โดยจะออกมากในเดือน กรกฎาคม ร้อยละ 17.45 ของผลผลิตทั้งประเทศ หากมองถึงการบริโภคข้าวโพดหวานในประเทศ พบว่า ปัจจุบันการบริโภคข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีการพัฒนาข้าวโพดหวานสายพันธุ์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น พันธุ์ทับทิมสยาม ที่สามารถบริโภคสดได้โดยไม่ต้องทำให้สุกก่อน ในขณะที่ข้าวโพดหวานพันธุ์พื้นเมือง เช่น พันธุ์ข้าว

เหนียว ข้าวโพดเทียน ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องจากผู้บริโภคอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไทยนับว่าเป็นประเทศส่งออกข้าวโพดหวานอันดับ 1 ของโลกมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และจากการที่แหล่งผลิตข้าวโพดหวานในสหภาพยุโรป และทวีปอื่นๆ ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งที่สำคัญของไทยประสบความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (เอลนีโญ-ลานีญา) จึงส่งผลให้ข้าวโพดหวานของไทย ในปี 2561 สามารถส่งออกได้มากถึง 532,370 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7,956 พันล้านบาท และคาดว่าปี 2562 การส่งออกจะเติบโตไปในทิศทางบวกเช่นเดียวกัน.

“โยธกา บุญมาก” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2562 มุ่งมั่นสืบสานอาชีพหม่อนไหม ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่ามูลไหม-โปรตีนไหมสร้างรายได้แก่ชุมชน



นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่ กรมหม่อนไหมได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้หน่วยงานในสังกัดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ ให้เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ โดยผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2562 ได้แก่ นางโยธกา บุญมาก ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ในงานพระราชพิธีมหามงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

นางโยธกา บุญมาก ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านพญาราม จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ปลูกหม่อนทั้งสิ้นจำนวน 2 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ปลูกหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ได้ผลผลิตใบหม่อน 2,000 - 3,000 กก./ไร่/ปี เพื่อเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน จำนวน 7 รุ่น/ปี ได้ผลผลิตเส้นไหมประเภทไหมน้อย 5.5 กก./ปี และไหมเปลือกนอก 3 กก./ปี สำหรับใช้ผลิตผ้าไหม มีรายได้จากการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท นางโยธกา เป็นผู้มีความคิดริเริ่มในหลายด้าน เช่น การรวมกลุ่มจัดตั้ง “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านพญาราม” เพื่อจัดทำหม่อนแปลงรวม โดยได้รับการ

สนับสนุนทุนพันธุ์หม่อนจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 151 ราย มีหม่อนแปลงรวม 130 ไร่ และเป็นผู้ริเริ่มจัดหาโรงเลี้ยงไหมที่เป็นของส่วนรวม นอกจากนี้ ยังเป็นคนแรกที่นำมูลไหมมาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบ “ปุ๋ยมูลไหม” โดยนำมูลไหมมาอบแห้ง ก่อนส่งให้สถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร NPK ก่อนนำมาบรรจุถุงขายและผลิต “ชามูลไหม” โดยนำมูลไหมไปอบแห้งและคั่วด้วยไฟปานกลาง บรรจุซองชา และส่งให้ สวทช. ตรวจวิเคราะห์หาคุณค่าและสารอาหารทางโภชนาการ พบว่า มูลไหมมีสารสำคัญที่ช่วยบำรุงสุขภาพ ปัจจุบันกลายเป็น



นางโยธกา บุญมาก

สินค้าเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหม เช่น สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู โลชั่นครีม และครีม ช่วยสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรในชุมชน สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี “จากผลงานและกิจกรรมที่ได้ทำจะเห็นได้ว่า นางโยธกา บุญมาก เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และยังเป็นผู้นำที่มีความเสียสละ มีจิตอาสาทำงานช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครเกษตรกร (หม่อนไหมอาสา) เป็น Smart Farmer หม่อนไหม เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม เป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นเกษตรกรความคิดริเริ่มในด้านต่างๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหม่อนไหมในหลากหลายมิติ สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้อย่างน่าชื่นชมจนทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2562” อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าว

"โยธกา บุญมาก"เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมประจำปี2562 มุ่งมั่นสืบสานอาชีพหม่อนไหม ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่ามูลไหม-โปรตีนไหมสร้างรายได้แก่ชุมชน

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดี

กรมหม่อนไหม กล่าวว่ กรมหม่อนไหมได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานในสังกัดคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ ให้เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนรับทราบ โดยผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น



สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมประจำปี 2562 ได้แก่ นางโยธกา บุญมาก เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านพญาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

นางโยธกา บุญมาก ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านพญาราม จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ปลูกหม่อนทั้งสิ้น จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ปลูกหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ได้ผลผลิตใบหม่อน 2,000 - 3,000 ก.ก./ไร่/ปีเพื่อเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน จำนวน 7 รุ่น/ปีได้ผลผลิตเส้นไหมประเภทไหมน้อย 5.5 กิโลกรัม/ปี และไหมเปลือกนอก 3ก.ก/ปี สำหรับใช้ผลิตผ้าไหมมีรายได้จากการประกอบ

อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท โดยในปี 2561 มีรายได้จากการจำหน่าย ใบหม่อน 37,500 บาท/ปี เส้นไหม 11,000 บาท/ปี ดักแด้ไหม 2,000 บาท/ปี ปุยมูลไหม 5,000 บาท/ปี ซามูลไหม 5,000 บาท/ปี และผ้าไหม 84,700 บาท/ปี รวมรายได้ทั้งสิ้น 145,200 บาท/ปี

นางโยธกา เป็นผู้มีความคิดริเริ่มในหลายๆด้าน เช่น การรวมกลุ่มจัดตั้ง "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านพญาราม" เพื่อจัดทำหม่อนแปลงรวม โดยได้รับการสนับสนุนทุนพันธุ์หม่อนจากศูนย์

หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 151 ราย มีหม่อนแปลงรวม 130 ไร่และเป็นผู้ริเริ่มจัดทำโรงเลี้ยงไหมที่เป็นของส่วนรวม โดยสร้างห้องเลี้ยงไหมวัยอ่อนจำหน่ายให้สมาชิกภายในกลุ่ม ริเริ่มให้มีการประกันราคาดักแด้ เพื่อแก้ปัญหาหาคาดักแด้ตกต่ำนอกจากนี้ ยังเป็นคนแรกที่นำมูลไหมมาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบ "ปุยมูลไหม" โดยนำมูลไหม มาอบแห้ง ก่อนส่งให้สถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร NPK ก่อนนำมาบรรจุถุงขายและผลิต "ซามูลไหม" โดยนำมูลไหม โปบอบแห้งและคั่วด้วยไฟปานกลาง บรรจุซองชา และส่งให้ สวทช. ตรวจวิเคราะห์หาคุณค่าและสารอาหารทางโภชนาการ พบว่า มูลไหมมีสารสำคัญที่ช่วยบำรุงสุขภาพ ปัจจุบันกลายเป็นสินค้าเครื่องดื่มสำหรับที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหม เช่น

สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู โลชั่นเซรั่ม และครีม ช่วยสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรในชุมชน สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดสารพิษตกค้าง และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการแปลงหม่อนโดยวิธีเขตกรรม โดยการตัดแต่งกิ่งหม่อนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดการสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืชการบำรุงรักษาดินและต้นหม่อน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีการจัดการผลพลอยได้จากการเลี้ยงไหม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้อบรังไหม และอบมูลไหม การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการผันน้ำมาใช้ในแปลงหม่อนรวม เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้าการนำพืชท้องถิ่นมาย้อมผ้าไหมแทนการใช้สีเคมี การนำพืชสมุนไพรท้องถิ่นมาอบรักษาผ้าไหมแทนการใช้สารเคมีตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ฟางสวแบบโบราณพื้นบ้านด้วยหม้อดิน โดยใช้เตาฟืนแทนเตาถ่านหรือเตาแก๊สเพื่อลดค่าใช้จ่าย ทำให้ที่ผ่านมาได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศการประกวดเส้นไหมน้อยสาวมือของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดสุรินทร์และรางวัลชนะเลิศการประกวดเส้นไหมน้อยสาวมือระดับประเทศในงานมหกรรมไหมไทย (ปี 2550) รางวัลชนะเลิศในการประกวดผ้าไหมโบราณของสภาวัฒนธรรม จังหวัด

สุรินทร์(ปี 2547) เป็นต้น

"จากผลงานและกิจกรรมที่ได้ทำจะเห็นได้ว่านางโยธกา บุญมาก เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านปลูกหอมoleyงใหม่ และยังเป็นผู้นำที่มีความเสียสละ มีจิตอาสาทำงานช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครเกษตรกร (หอมoleyงอาสา) เป็น Smart Farmer หอมoleyงใหม่ เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหอมoleyงใหม่พญารามเป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองสุรินทร์เป็นเกษตรกรความคิดริเริ่มในด้านต่างๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรปลูกหอมoleyงใหม่ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหอมoleyงใหม่ในหลากหลายมิติ สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ปลูกหอมoleyงใหม่ได้อย่างน่าชื่นชมจนทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพปลูกหอมoleyงใหม่ ประจำปี 2562 " อธิบดีกรมหอมoleyงกล่าว



สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 20,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 11 - ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 1739

Col.Inch: 11.89 Ad Value: 10,701

ภาพข่าว: ซีแจ้งกรอบการวิจัย

หน้า: 9(ล่างขวา)

PRValue (x3): 32,103

คลิป: สีสี่



ซีแจ้งกรอบการวิจัย : อนันต์ สุวรรณรัตน์ (ที่เจ็ดจากซ้าย) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ประธานกรรมการบริหาร สวก. เป็นประธานเปิดการประชุมซีแจ้งกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี สุวิทย์ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยภาคเอกชนแสดงเจตจำนงร่วมกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ณ โรงแรมรามาร์คเดนิส กรุงเทพมหานคร

ราชกิจจานุเบกษาแจ้ง15รมต.ลาออก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก โดยระบุว่า ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอ ลาออกจากตำแหน่ง 15 ราย คือ 1.พล.อ.อ.ประ จิน จันทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม 2.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี 3.นายสุวัจน์ ตันยุวธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4.นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 5.นายวีระ คัดดี พุตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การต่างประเทศ 6.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7.พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ 8.นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9.นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย 10.พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 11.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 12.นาย อีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 13.พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 14.นาย อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ 15.นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงาน มีรัฐมนตรี 14 รายที่ ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ตามความในมาตรา 170(2) ของรัฐธรรมนูญ ยกเว้น นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และความเป็นรัฐมนตรีของ นายลักษณ์ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

'นครชัยแอร์' ใจดี! ให้พื้นที่เกษตรกรขายมังคุดฟรี

นครชัยแอร์ ร่วมส่งเสริมเกษตรกรไทย ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออก แจ้างเกษตรกร จำหน่าย "มังคุด" ฟรี! ได้ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยถึงนโยบายการสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ว่า ช่วงฤดูร้อนนี้เป็นช่วงที่มีผลไม้ไทยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร โดยเฉพาะมังคุดกำลังทยอยออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง นครชัยแอร์ จึงจัดพื้นที่ให้จำหน่ายมังคุด ณ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และพัทยา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว ได้จัดทำเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น โดยนครชัยแอร์ได้ขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคตะวันออก เพื่อแจ้างเกษตรกรชาวสวนมังคุดที่ประสงค์ใช้พื้นที่ของสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ในการจัดจำหน่ายมังคุดโดยตรงถึงผู้บริโภค โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคายุติธรรม



พร้อมกันนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทั้ง 3 สาขา โดยต้องเป็นเจ้าของสวน และแสดงหลักฐานประกอบ เนื่องจากนครชัยแอร์ต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ นครชัยแอร์ ยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เพื่อแนะนำสวนมังคุดคุณภาพ รวมทั้งเชิญชวนลูกค้าร่วมอุดหนุนผลไม้ตามฤดูกาลของเกษตรกรไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเกษตรกรรมไทยให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการให้เปิดพื้นที่จำหน่ายมังคุดแล้ว บริษัทยังมีบริการจัดส่งผลไม้ไปทั่วประเทศโดยสารนครชัยแอร์ โดยเฉพาะทุเรียน ภายใต้ชื่อ "นครชัยแอร์ ยินดีต้อนรับทุเรียนร่วมเดินทางไปกับเรา" ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค บริษัทจึงดำเนินการจัดส่ง

อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิดให้ลูกค้ามีทางเลือกส่งทุเรียนไปให้ครอบครัว หรือเพื่อการจำหน่าย โดยที่ยังสามารถรักษาความสดใหม่ตลอดการเดินทาง และป้องกันกลิ่นรบกวนในห้องโดยสาร

อย่างไรก็ดี จากสถิติการส่งพัสดพบว่ามีการส่งทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง และจันทบุรี สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งพัสดุ สามารถแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์ส่งพัสดุนครชัยแอร์ ทุกสาขา โดยกล่องบรรจุภัณฑ์จะแบ่งตามขนาด ดังนี้ 15, 20 และ 25 กิโลกรัม มาพร้อมอุปกรณ์แพ็ค (ถุงพลาสติก+เทปใส) โดยที่กล่องขนาดใหญ่ 25 กิโลกรัม สามารถบรรจุทุเรียนได้ถึง 2-3 ลูกเล็ก หรือทุเรียน 1-2 ลูกใหญ่ ซึ่งอัตราค่าบริการส่งพัสดุจะคำนวณจาก ขนาด น้ำหนัก ระยะทาง และอุปกรณ์ในการบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทยังคงรักษามาตรฐานบรรจุหีบห่อและจัด

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 20,000
Ad Rate: 700

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 11 - ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 1739

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 48.31

Ad Value: 33,817

PRValue (x3): 101,451

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'นครชัยแอร์' ใจดี! ให้พื้นที่เกษตรกรขายมังคุดฟรี



เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร

เก็บได้ท้องรถเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันกลิ่น
รบกวนในห้องโดยสาร

นอกจากนี้ หากผู้โดยสารมีความ
ประสงค์จะนำทุเรียน อาหารสด ปลา
สวยงาม หรืออาหารที่มีกลิ่นแรง เช่น
ปลาร้า กะปิ เดินทางโดยสารไปด้วย
บริษัทขอความกรุณาผู้โดยสารบรรจุพัสดุ
อย่างแน่นหนา และแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
เพื่อดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ที่จัดไว้ เพื่อ
ที่พัสดุอยู่ในสภาพดีจนถึงปลายทาง ทุกราย
ละเอียดเงื่อนไขการส่งพัสดุ และติดตาม
พัสดุ ได้ที่เว็บไซต์นครชัยแอร์ [https://
www.nakhonchaiair.com/](https://www.nakhonchaiair.com/)



ตัวแปรเริ่มโง่งราคา



ประยุทธ์

อนุทิน

มองข้ามข้อดีไปถึงขั้นการฟอร์มทีม วางตำแหน่งต่างๆกันแล้ว
ทุกอย่างก็ถดถอยถลอกให้ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า
คสช. ได้ต่อตัวผู้นำ

ในภาวะที่ฝั่งพรรคเพื่อไทยดูเหมือนจะถอดใจ ก้มหน้ารับชะตากรรมตกที่นั่งฝ่ายค้านเต็มตัว
อย่างที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ทวิตเตอร์สรุปยอด ส.ส.
ฝั่งที่อ้างตัวอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย ลดลงมาเหลือ 245 ที่นั่ง

เสียงวูบหายไปอื้อ หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
อย่างเป็นทางการ โดยใช้สูตรแบ่งเก้าอี้ให้พรรคเล็กพรรคน้อยที่ได้คะแนนต่ำกว่า 7.1 หมื่นคะแนน
ได้มีที่นั่ง ส.ส.ด้วย

สมการจัดตั้งรัฐบาลพลิกผัน กลายเป็นฝ่ายนายใหญ่ที่นั่งหดไปหลายเก้าอี้ จาก
ที่เคยคุยไว้มี 255 ที่นั่ง เหลืออยู่แค่ 245 เสียง และยังไม่รู้ว่าจะเข้าเนื้ออีกหรือไม่
รวมเสียงแนวร่วมในสังกัดแล้วได้ไม่เกินครึ่ง ยังไงก็ไม่เพียงพอจัดตั้งรัฐบาล
แนวโน้มสูงเกิดการสวิงซั้วไปฝั่งพลังประชารัฐได้จัดตั้งรัฐบาลแทนโดยชอบธรรม
เส้นทางข้างหน้าค่ายพลังประชารัฐราบรื่น ตรงข้ามกับหนทางพรรคเพื่อไทยเหมือน
เข็นครกขึ้นภูเขา

สถานการณ์ความได้เปรียบเสมออยู่ฝ่าย “ลุงตู่” พรรคเล็กพรรคน้อยไม่มีเก็บอาการ
แข่งกันเปิดหน้าขอมาอยู่ข้างพรรคพลังประชารัฐ เกาะขบวนร่วมรัฐบาลไว้ก่อน

พากันสงบเสงี่ยมเจียมตัว ไม่กล้ายื่นเงื่อนไขต่อรองมากมายเหมือนในอดีต
หลายอย่างคลิกลงตัว อาทิ ตัวประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ถลอกไว้ให้ “พ้อมดำ” สุชาติ
ตันเจริญ ผู้แทนรุ่นเก่าจากเมืองแปดริ้ว มากุมบังเหียนคอยคุมเกมในสภา

หรือตำแหน่ง ส.ว.ที่จะเป็นเครื่องมือพิเศษโหวตหนุน พล.อ.ประยุทธ์ได้เบิ้ลเก้าอี้ผู้นำ
ส่วนใหญ่ก็มาจาก สนช. สปท. สปข. และ ครม.ตบเท้าเข้ามา กรองมาเฉพาะพวกพ้องน้องพี่
และคนคุ้นเคยรู้มือกันดี

แม้ว่า 5 สายยังไม่หมดหน้าที่ แต่แปลงสภาพหัวโขนมาเป็น ส.ว. รอตอวีซ่าให้

“ลุงตุ๋”

โอกาสเปิดโล่งให้ผู้นำคนเดิมกุมอำนาจต่อ ในรูปการณ์ที่รัฐบาลหลังเลือกตั้งยังเดินหน้าต่อได้ ไม่ต้องพึ่งบริการ “คนนอก” ใช้โมเดลรัฐบาลแห่งชาติมาผ่าทางตัน

เหลือแค่บริหารจัดการเกลี้ย โกวตารัฐมนตรีให้ลงตัว เป็นที่พอใจของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ดูยังไม่เข้าที่เข้าทาง

ตามกระแสข่าวถูกเฮียล่าสุดของพรรคภูมิใจไทยที่แอบต่อสายชวนพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมแท็กทีมต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกันใหม่ เนื่องจากไม่พอใจการจัดสรรโควตาในช่วงที่ผ่านมา

ยื่นเงื่อนไขขอแบ่งกระทรวงเกรดเอ ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงด้านเศรษฐกิจมาอยู่ในความครอบครองไม่ให้กินรวบอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐฝ่ายเดียว

“เสียหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าทีมภูมิใจไทย ได้โอกาสโง่งราคา จ้องหยิบชิ้นปลามัน ในภาวะรัฐบาลเสียงปรี่มน้ำ

โยงไปกับจังหวะเหตุการณ์เมืองที่ 3 “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์-ชาติไทยพัฒนา” เป็นแกนนำแข่งตั้งรัฐบาลสู้กับพรรคพลังประชารัฐเดินสายกลาง ไม่ขัดแย้งกับใคร เป็นทางเลือกใหม่

แต่นั้นเป็นได้แค่สูตรทางทฤษฎีหวังสร้างราคาต่อรองต่างจากในทางปฏิบัติที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เพราะพรรคชาติไทยพัฒนาผูกสัญญาใจลุ่มหัวจมท้ายกับพรรคพลังประชารัฐเป็นลำดับแรกๆ

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ระหว่างเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ก็มีขั้วทีมงาน “ลุงก้านัน” ผากเลี้ยงไว้ประชาธิปัตย์อยู่จำนวนมาก ยังไงก็ต้องมีบางส่วนตามไปร่วมลงเรือลำเดียวกับ “ลุงตุ๋” แน่

ตามเสียงของ 2 ค่ายที่ตกเป็นข่าว “ประชาธิปัตย์-ชาติไทยพัฒนา” รีบปฏิเสธปฏิบัติการดีลสร้างทางเลือกใหม่

สูตรทางเลือกที่ 3 ดูแล้วความเป็นไปได้ยังเลือนลอย เป็นได้แค่ลึล้าป็นราคาของพรรคตัวแปรบางพรรคที่เล่นตัว ต้องการต่อรองให้ตัวเองได้ผลประโยชน์มากที่สุด

เพราะนาที่นี้ “ลุงตุ๋” ไม่ปล่อยกระทรวงเกรดเอหลุดไปอยู่ในมือพรรคร่วมรัฐบาลแน่ๆ อย่างน้อย 4 กระทรวงหลัก มหาตไทย กลาโหม คลัง และคมนาคม ต้องอยู่ในคอนโทรลของพรรคพลังประชารัฐ

ปฏิบัติการเกลี้ยโศ กรรม.ยังฝุ่นตลบ ยังต้องรอความชัดเจน ไม่ใช่แค่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาล แต่รวมถึงภายในพรรคพลังประชารัฐเองที่ยังวุ่นวาย แบ่งเค้กไม่ลงตัวทั้งกลุ่ม รมต. 4 กุมาร กลุ่มสามมิตร กลุ่ม ส.ส.กทม. และกลุ่มเพื่อนพี่น้องน้องที่ของ “ลุงตุ๋”

รอจังหวะกระเพื่อม หากบริหารความพึงพอใจกันไม่ลงตัว!!!

ทีมข่าวการเมือง รายงาน

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 11 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6320

Col.Inch: 300.06 Ad Value: 528,105.60

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 20, 19

PRValue (x3): 1,584,316.80 ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ลุงตุ...ไปต่อ



ฟ้ากว้างทางเปิด แต่หนทางยังยาวไกล วันนี้คนไทยรู้แล้วว่านายกฯ คนต่อไปไม่น่าจะหนี “อิกตุ” ไปไหนแน่นอน สำหรับคนที่รัก นี่คือการเดินหน้าต่อโดยที่มจวนคุณภาพชุดเดิม ที่เพิ่มเติมคือมาจากการเลือกตั้ง และเพื่อนร่วมงานที่เพิ่มขึ้น แต่สำหรับคนที่ไม่โอ...วันนี้คงได้แต่ภาวนาให้เด็กที่แบ่งไม่ร่อยถูกใจคนกินกิพอ!

รหัสข่าว: C-190511014013 (11 พ.ค. 62/06:14)

หน้า: 1/4

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 11 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6320

Col.Inch: 300.06 Ad Value: 528,105.60

หัวข้อข่าว: ลุงตุ๋...ไปต่อ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 20, 19

PRValue (x3): 1,584,316.80 คลิป: สีสี่



ถ้ามองว่า เหลือแค่ขั้นตอนชิงไม้ ตีกรอบ กับภาพวาดหน้าตา
ของรัฐบาลไทย หลังผ่านการร่างเส้น ลงสี แรเงา ตัดขอบ และเซ็นชื่อกำกับ
ผลงาน ก็คงได้

จากที่ช่วงก่อนนี้ไม่กี่วันคนไทยอลหม่านกับกระแส นายกรัฐมนตรีคนกลาง
ที่จะมาแก้ปัญหา “การเมืองเดดล็อก” ถ้า “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ไปต่อไม่ได้

แต่ตอนนี้หลัง กกด. รับรองส.ส.ครบแล้ว สมการของฝ่ายชนะ น่าจะมา

ทางพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ยึดโยงกับอำนาจปัจจุบันอย่าง คสช.

และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ่อรอเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีก
สมัย แปลว่า “ลุงได้ไปต่อ” ตามคาด!

ฟ้ากว้างทางเปิด

“เฮ้อ...” อาจเป็นเสียงโล่งใจของใครบางคน จะใช้คนที่เพิ่ง
พูดว่า “ใจหาย” หรือเปล่าไม่ทราบได้ แต่คงจำกันได้กับภาพที่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วง

วันที่ 7 พฤษภาคม

ที่ผ่านมา อันเป็นวัน

สุดท้ายที่ทำงานร่วมกัน

ในการประชุม ซึ่ง ครม.

ครบเต็มคณะ ครั้ง

สุดท้ายก่อนที่บางคน

ลาออกไป

อ่านต่อหน้า 19

โดยในส่วนของคสช.จากเดิมมี 15 คน เหลือ 11
คน ในส่วนของครม.เดิมมี 36 คน เหลือ 17 คน รวมถึง
บิกตูในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย แต่ก็ยังมีการประชุม
ได้ตามปกติต่อไป

วันนั้นบิกตูกล่าวว่า “5 ปี ไม่ใช่เวลาอันสั้นๆ วันนี้
ผมก็รู้สึกใจหาย ได้เห็นหน้าเห็นตากันครบถ้วน ก็หายไป
หลายคน”

แน่นอน วันนั้นบิกตูอาจใจหาย อย่างที่บอกกว่า 5 ปี
(กับ 8 ชิงเกิ้ล) นั้นไม่สั้นและไม่ง่าย จนหลายคนอดไหว

**การเป็นนายกฯ
ของบิกตู ที่อาจได้ไปต่อ
แต่คำว่า “ต่อ” นั้น
ต้องถามว่า
“ยาวแค่ไหน!”**

ไม่ว่า เพราะตอนนั้นสมการต่างๆ ยังไม่ลงตัวนะสิ!
ยิ่งที่กระแสน้ำกับคลื่นแทรกคลื่นแซบเรื่อง
นายกฯ คนกลาง อย่าง “ดร.กบ” อำพน กิตติอำพน
ที่รายนี้ก็มีเสียงการันตีจากหลายฝ่ายมาแน่ เพราะเป็น
นักบริหารที่ทำงานได้กับทุกรัฐบาล ทุกฝ่ายฝ่าย และยิ่ง
เลือกลือว่าเป็นข้าราชการที่ทำงาน มากกว่าแข่งขันเอาหน้า
และเล่นพรรคเล่นพวก ทั้งยังผ่านตำแหน่งสำคัญระดับ
ชาติมามากมายเชื่อมือได้ การันตี

สังคมไทยตอนนั้นมองซ้ายมองขวาดูแลนกันก็ดูว่า
เอาอย่างไรกันดี!

จนเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้
ประกาศรับรอง ส.ส. ทั้งสองระบบรวมกัน 498 คน โหะ!

ผลปรากฏว่า พรรคการเมืองฝ่ายที่สนับสนุน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งนำโดย
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีเสียงรวมกัน 253 ที่นั่ง
จากพลังประชารัฐ 115 เสียง ชาติไทยพัฒนา 10 เสียง
รวมพลังประชาชนชาติไทย 5 เสียง ชาติพัฒนา 3 เสียง
พลังท้องถิ่นไท 3 เสียง รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง
ประชาชนปฏิรูป 1 เสียง และหากรวมประชาธิปัตย์
52 เสียง และภูมิใจไทย 51 เสียง และพรรคขนาดเล็ก
อีก 11 ที่นั่ง

ขณะที่ฝ่ายประกาศรวมพลังในนามฝ่ายประชาธิปไตย
นำโดยพรรคเพื่อไทย (พท.) มีคะแนนรวมกันแค่ 245
เสียง จากเพื่อไทย 136 เสียง อนาคตใหม่ 80 เสียง

เสรีรวมไทย 10 เสียง
เศรษฐกิจใหม่ 6 เสียง
ประชาชาติ 7 เสียง เพื่อชาติ
5 เสียง และพลังปวงชนไทย
1 เสียง

แปลว่าพรรคพลังประชารัฐ
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทันที
โดยมีบิ๊กตูคนเดิมเป็นนายก
รัฐมนตรีอีกสมัย

หนทางยิ่งไกลกว่า

แม้เสียงโล่งใจจะดัง
ไปทั้งแผ่นดิน พร้อมๆ กับ
ที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอย่าง
กรุ่มกริมยินดี เมื่อนักข่าวถาม
ความรู้สึกว่า “ก็เป็เรื่องของ

กกต. หน้าทีของใครก็ของใคร ขอคุณนะ โชคดีทุกคน”
แต่ทุกอย่างก็คงเป็นไปตามที่บิ๊กตูกล่าวไว้แล้ว ว่า
“5 ปีนี้ไม่สั้น” (ถามกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ได้) แต่ช่วย
ปีจากนั้นก็ไม่ง่ายเหมือนกัน

กล่าวคือ แม้จะรู้แล้วว่าไบหน่านายกฯ คนใหม่ที่ลือ
มาเป็นใคร เพราะอย่างที่รู้ว่าในการจัดตั้งรัฐบาลต้องใช้

เสียงข้างมากในรัฐสภา คือเกินครึ่งจาก ส.ส. 498 คน
และส.ว. 250 คน ที่รวมเป็น 748 เสียง คือ 374 เสียง

และอย่างที่รู้ดีกว่าในส่วนของส.ว.250 คนนั้น
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นวุฒิสภาขึ้นทูลเกล้าฯ เรียบร้อยแล้ว

ตัวเลขหนะๆ ที่พรรคพลังประชารัฐจะได้เป็น
แกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็เห็นๆ กันอยู่ว่าประมาณไหน
แค่เปิดว่ามีคณานามสกุล “จันทร์โอชา” เป็นหนึ่งใน ส.ว.
ก็ชัดเจนไม่ต้องถามซ้ำ

แต่ไม่ว่าจะมั่นใจขนาดไหน เส้นทาง
หลังจากนี้ต้องดำเนินไปอย่างรัดกุม!

ทั้งนี้ตามปฏิทินการเมืองประเทศไทยคนไทยจะได้
นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 และรัฐบาลใหม่บริหารประเทศ
ภายในเดือนมิถุนายน 2562 แปลว่าไม่ไกล แต่ก็ไม่ใกล้
พอที่จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นระหว่างนี้

ด้านหนึ่งตอนนี้บรรดาผู้ที่ได้รับการประกาศรับรอง
การเป็น ส.ส. กำลังทยอยเข้ารายงานตัวรับเอกสารรับรอง
การเป็น ส.ส. ที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เกียกกาย สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กันคึกคัก

แต่อีกด้านหนึ่งดูเหมือนว่าขั้นตอนสำคัญที่สุดและ
สุมเสียงที่สุดเวลานี้กลับอยู่ที่การพูดคุยเจรจากันระหว่าง
พรรคที่จะเข้าร่วมรัฐบาลมากกว่า!

เพราะเรื่องนี้สำคัญชนิดที่ยังไม่ต้องไปว่าไกลถึงการ



บริหารงานในสภา แต่มันหมายถึงว่าหากเจรจาไม่ลงตัว
ปัญหาต่างๆ ก็อาจเริ่มก่อตัวขึ้นมาได้ทันที

และ การเป็นนายกฯ ของบิ๊กตู ที่อาจ
ได้ไปต่อ แต่คำว่า “ต่อ” นั้น ต้องถามว่า
“ยาวแค่ไหน!”

ส่องว่าที่รมต.ไทย เก้าอี้ไหน..ใครจอง?

●จากนายกฯ คนที่ 29 มาสู่นายกฯ คนที่ 30 คนเดียวหน้าเดิม อาจเหมือนจบ แต่ยังไม่จบ
อย่างที่บอก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คงรู้ว่าต่อให้พรรคพลังประชารัฐ กับพรรคแนวร่วมมากมายได้เข้าไปเป็นรัฐบาล แต่การบริหารนั้นไม่ราบรื่นด้วยคำว่า “เสียงปรี่มน้ำ” คำที่ฟังดูเย็นแต่ความจริงคือ “ของร้อน”

ดังนั้นเพื่อสกัดทุกอุปสรรคและทุกจุดอ่อน พรรคพลังประชารัฐต้องเริ่มทำตั้งแต่การตั้งรัฐบาลให้ลงตัวเสียก่อน โดยเฉพาะการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรี ที่จะต้องมั่นใจว่าไม่ทำให้แนวร่วมเปลี่ยนใจ

อย่างไรก็ตามที่ออกมายังวันศุกร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแบ่งโควตารัฐมนตรีมีว่า พรรคพลังประชารัฐจะจัดสรรโควตารัฐมนตรีในส่วนของตัวเองไว้ 13-15 ที่นั่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 4 อดีตรัฐมนตรีแล้วหน้าอย่าง อุดมธม สวามานันท์ ที่คาดว่าน่าจะนั่งรัฐมนตรีคลัง, สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีพาณิชย์, สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, ณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีมหาดไทย และพุทธิพงษ์ ปุลณกันต์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วน กลุ่มสามมิตร ได้ 4 เก้าอี้ คือ สมศักดิ์

เทพสุทิน นั่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นั่งระบุว่าอยู่ระหว่างตัดสินใจจะรับตำแหน่งเอง หรือให้หลานชายรับแทน, อนุชา นาคาศัย ยังไม่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ว่า อธิพล คุณปลื้ม จะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สันติ พร้อมพัฒน์ คาดว่าจะมีตำแหน่งรัฐมนตรีเช่นเดียวกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, วิรัช รัตนเศรษฐ์

ส่วนโควตารัฐมนตรีในสายของลุงตู แน่นอนมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีกลาโหม, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีมหาดไทย, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นั่งรองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ ขณะที่ยังวางตัว พล.อ.อภิรัชต์ หมั่นบัว สวัสดิ์ สมาชิก สนช.เพื่อร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น 12 เป็น รมต.ด้วย

ขณะที่ พรรคภูมิใจไทย อาจได้รับการจัดสรรโควตา รมต. 7 ตำแหน่ง แต่ยังไม่ลงตัวในการเจรจากระทรวงใหญ่ โดยมีกระแสข่าวคนใหญ่ของพรรคไม่โอเคกับการที่พลังประชารัฐกวาดกระทรวงเกรดเอไปหมด โดยเฉพาะคมนาคม จนแน่วแน่ว่าจะมีการต่อสายกับพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)ส่วนหนึ่ง ที่ไม่พอใจการแบ่งกระทรวงเช่นกัน จึงหวังร่วมกดดันให้พลังประชารัฐเกลี้ยโควตาตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่

ทั้งนี้เดิมทีว่ากันว่า ค่ายกัญชาต้องการกระทรวงหลักๆ เหมือนกัน คือวางตัว อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคไว้ที่รองนายกฯ, ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีมหาดไทย, สรรรรถ กลิ่นปทุม รัฐมนตรีคมนาคม, นาทิ รัชกิจประการ รัฐมนตรีสาธารณสุข และยังมีคนอื่น ๆ อีก

ด้านพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพราะก็ต้องการกระทรวงสำคัญเหมือนกัน ขว่วว่าบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง คือ จรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รัฐมนตรีศึกษาธิการ, กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีคลัง, สานิต ภูติเตชะ รัฐมนตรีเกษตรฯ, และคนอื่น ๆ เช่น ดาวเรือง เสนเนียม, อัครวิมล วิภูศิริ และจตุติ ไกรฤกษ์ ที่รอจ่อเก้าอี้รัฐมนตรีทั้งสิ้น

ขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนา บุคคลที่จะมาเป็น รมต. คือสองพี่น้อง กัญญา และวราวุธ ศิลปอาชา ไม่หวั่นไหว ขอแค่กระทรวงพัฒนาสังคมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

จากข้างต้นจะเห็นว่ายังมีเก้าอี้ในบางกระทรวงหลักๆ ที่เห็นชัดว่ายังไม่ลงตัว ต้องแก่งแย่งกันอยู่ โดยเฉพาะกระทรวงคลัง คมนาคมและมหาดไทย

แถมยังมีเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องรอผลการแข่งขันลงชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรค ซึ่งจะจบในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ที่น่าแปลกใจว่าในขณะที่ จรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ ออกตัวว่าอยู่ข้าง “ฝ่ายค้านอิสระ” แต่ก็ยังมีชื่อเอี่ยวของน้องเก้าอี้ รมต.ศึกษาด้วย

ในขณะที่ กรณ์ จาติกวณิช คู่แข่งก็ชัดเจนที่กระทรวงคลัง ซึ่งหากเขาได้โควตาเป็นหัวหน้าพรรค ก็ต้องมาต่อรอง ฟาดฟันกับคนอื่นที่ขอเก้าอี้กระทรวงนี้เหมือนกัน
สรุปว่า “บิกคู” ได้ไปต่อ แต่ขอคิดสักแป๊บ เพราะยังวุ่นเหลือเกิน!